



ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนธันวาคม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนธันวาคม 2563 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ด้านมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ต่างประเทศและราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นในบางสินค้า อาทิ ทุงมีอย่างสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้นในหมวดก่อสร้าง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ล่าช้าเป็นสำคัญ แต่ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามราคาอาหารสดและน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานหลังขจัดฤดูกาลปรับลดลงจากเดือนก่อน แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภาวะปกติ สำหรับภาคการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

ภาคการท่องเที่ยว ยังคงหดตัวสูง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหดตัวสูง จากมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงปรับดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่ชะลอลงบ้างในช่วงปลายเดือนจากผลของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ต่างประเทศและราคาที่เพิ่มขึ้นในบางสินค้า อาทิ ทุงมีอย่าง อย่างไรก็ตาม ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศในโซนตะวันออกกลาง ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามการผลิตเพื่อส่งออก ยางพาราแปรรูปและไม้ยางพาราแปรรูปไปยังตลาดจีนที่ปรับดีขึ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำมันปาล์มดิบหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เนื่องจากวัตถุดิบตั้งตัว เช่นเดียวกับการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่ยังคงหดตัวตามอุปสงค์ที่ลดลง ขณะที่การผลิตอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวชะลอลง ตามการผลิตกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงที่หดตัว หลังมีการผลิตและส่งออกมากในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มทุ่นากระป๋องยังขยายตัวดีตามความต้องการในตลาดสหรัฐฯ และออสเตรเลีย นอกจากนี้ การผลิตทุงมีอย่างยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลง ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัว แม้จะชะลอลงบ้าง ด้านการใช้จ่ายหมวดยานยนต์กลับมาขยายตัว โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งทำโปรโมชั่นของผู้ประกอบการในช่วงปลายปี ประกอบกับฐานต่ำในปีก่อน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทนยังคงหดตัวต่อเนื่อง ด้านการใช้จ่ายหมวดเชื้อเพลิงและการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย

ผลผลิตภาคเกษตร หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยผลผลิตยางพาราหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อนจากผลของพายุมรสุม ขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงหดตัวจากภาวะฝนทิ้งช่วง และขาดการบำรุงรักษาในช่วงก่อนหน้า

ส่วนผลผลิตกุ้งขาวหดตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรลดลูกกุ้งน้อยลงในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับพื้นที่ให้ผลผลิตบางส่วนเสียหายจากน้ำท่วม ด้านราคาสินค้าเกษตร ขยายตัวชะลอลง ตามราคาปาล์มน้ำมันที่ชะลอลงเป็นสำคัญ โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการหยุดรับซื้อของโรงสกัดบางแห่ง ด้านราคากุ้งขาวหดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งจากความต้องการบริโภคที่ลดลงหลังจากพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวชะลอลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างเป็นสำคัญ โดยพื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างหดตัวมากขึ้น ตามพื้นที่ฯ เพื่อการพาณิชย์ และเพื่อการบริการในหมวดโรงแรม สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่หดตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น ตามการนำเข้าสินค้าทุนที่หดตัวน้อยลงจากกลุ่มอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง นอกจากนี้ ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถกระบะกลับมาขยายตัว ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัว ตามการลงทุนก่อสร้างที่ปรับลดลงในกลุ่มบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำขยายตัวชะลอลง ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ผลจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2563 เป็นสำคัญอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลังในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 พบว่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ตีลบน้อยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.47 ตามราคาอาหารสดที่ปรับเพิ่มขึ้นในหมวดผักและผลไม้ ตามผลผลิตต่อออกสู่ตลาดน้อยจากสภาพอากาศหนาว ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก **อัตราการว่างงานหลังขจัดฤดูกาล** อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ลดลงจากเดือนก่อน แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภาวะปกติ นอกจากนี้ ผู้มีงานทำต่ำกว่าระดับเพิ่มขึ้น สะท้อนภาวะตลาดแรงงานที่ยังคงเปราะบางจากผลกระทบของโรค COVID-19

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ยังขยายตัวสูง ทั้งของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากความต้องการรักษาสภาพคล่องของทั้งธุรกิจและรายย่อย ด้าน**สินเชื่อคงค้าง**ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มกราคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th